

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก / ๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานสภา ฯ กระผมขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ วันนี้ผู้มาประชุม ๑๒ คน ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

ประธานสภา ฯ ไม่มี ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ประธานสภา ฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ครับ

นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอแก้ไขหน้าที่ ๘ ส่วนที่ผมพูด ผมอยากเพิ่มข้อความว่า “เริ่มจะแห้งขอดคล้ายกับน้ำประปาบ้านนาแก” และเพิ่มข้อความจาก ผ่ากบริหาร เป็น ผ่ากฝ่ายบริหาร ครับ

นายฝ่าย บาลวงศ์ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๖ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอแก้ไขหน้าที่ ๖ ผมขอเพิ่มข้อความที่ผมได้พูดในข้อ ๕.๒ ต่อจากที่ประธานสภาฯ พูดจบ ซึ่งมีข้อความว่า การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟเพื่อเป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ผมเสนอว่าไม่ให้แบ่งเป็นโซน แล้วแต่ที่ประชุมสภาจะเสนอสมาชิกท่านใดก็ได้

นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขอเรียนเกี่ยวกับการบันทึกรายงานการประชุม หลายครั้งที่ผ่านมาสมาชิกสภาฯ มีการอภิปราย แตกต่างกันไป ต้องมีข้อความที่สมาชิกอภิปราย ๘๐ % กรณีที่นายฝ่ายกล่าวถึงการคัดเลือก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟเพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ จำเป็นที่จะต้องเลือกผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องหลักประกันสุขภาพ ที่ผ่านมานั้นโครงการมีปัญหาทุกปี ครับ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม ไม่มี

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุ้งถาม

ประธานสภา ฯ ๓.๑ การขอความอนุเคราะห์ถนนคอนกรีต ขอเชิญนายวิชัย หาศิริ ครับ

นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ

ผมขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ที่ได้บรรจุกระทุ้งเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ ผมขออภิปราย

การขอความอนุเคราะห์ถนนคอนกรีต เริ่มวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ชาวบ้านตำบลดงมะไฟ

สำเนาถูกต้อง



(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ได้ทำหนังสือแจ้งมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ชาวบ้านไม่ได้รับคำตอบจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟเป็นระยะเวลาหนึ่งปีแล้ว ชาวบ้านมีหนังสือมาแจ้งที่ผมให้ยื่นกระทู้มายังสภาเพื่อจะได้รับคำชี้แจงว่าทำได้หรือไม่ได้อย่างไรครับ ผ่าท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหารจะได้รับทราบปัญหาและแก้ไขต่อไป ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา ฯ ขอขอบคุณท่านวิชัย หาศิริ ที่ได้ยื่นกระทู้ถาม ขออนุญาตให้ปลัดได้ตอบกระทู้ครับ
นายไพโรจน์ พลธิราช เลขาธิการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ตามที่ท่านวิชัย หาศิริยื่นกระทู้ถามเกี่ยวกับการขอความอนุเคราะห์ถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านดงมะไฟ ขออำนวยความสะดวก ปี ๒๕๖๔ ท่านนำเรียนว่ากระบวนการในการจัดทำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ หรือท้องถิ่นทั่วไป อย่างน้อยต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยเริ่มจากการประชุมประชาคม มีการเรียงลำดับความสำคัญโครงการ เข้าสู่แผน ไปสู่ข้อบัญญัติ ซึ่งจะมีการประชุมจัดทำข้อบัญญัติทุกปีงบประมาณ ในช่วงเดือนสิงหาคม ในส่วนของถนนเส้นนี้ยังไม่ชัดเจน ตามพิกัด ตรวจสอบแล้วอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ที่มีอยู่ในแผน หมู่ที่ ๑ คือ โครงการที่ ๓๔ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑ วัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เซนติเมตร งบประมาณปี ๒๕๖๙ ที่มีอยู่ในแผน งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป้าหมายคือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๑ สาย โครงการที่มีบรรจุอยู่ในแผนมีถนน ๒ เส้นในปี ๒๕๖๘ และปี ๒๕๖๙ ที่ผ่านการประชุมประชาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

ประธานสภา ฯ ท่านวิชัย หาศิริจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ

นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ คำตอบของท่านถูกต้องแล้ว แต่ผมอยากให้มีหนังสือแจ้งตอบกลับให้ประชาชนได้รับทราบภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งเดือนว่าทำได้หรือไม่ได้อย่างไร และบอกเหตุผลด้วย ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา ฯ ท่านปลัดรับทราบแล้ว ต่อไปก็ขอให้ท่านได้ทำหนังสือชี้แจงให้ประชาชนทราบด้วย ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ประธานสภา ฯ ไม่มี ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

ประธานสภาฯ ๕.๑ ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรวมกลุ่มพื้นที่ในการบริหารและจัดการมูลฝอยรวมชุมชน ขอเชิญผู้บริหารครับ

นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรสุรย์ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านคะ เรื่องที่เสนอใหม่ ข้อ ๕.๑ ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรวมกลุ่มพื้นที่ในการบริหารและจัดการมูลฝอยรวมชุมชน ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย หรือ Cluster เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในกลุ่มเห็นชอบให้เทศบาลตำบลท่าแร่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยรวมชุมชนเป็นพลังงานสะอาดแบบครบวงจร องค์กรการบริหารส่วนตำบลดงมะไฟได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรวมกลุ่มพื้นที่ในการบริหารและจัดการมูลฝอยรวมชุมชนกับเทศบาลตำบลท่าแร่ เมื่อวันที่

สำเนาถูกต้อง

WW

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดสะอาดภายใต้
กรอบความร่วมมือของประชาชนจึงขอเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เพื่อให้
ความเห็นชอบในการเข้าร่วมกลุ่มดังกล่าว ต่อไปค่ะ

ประธานสภา ขอเชิญรองปลัดได้ขยายความครับ

นางสาวอรอุมา ไตรภพ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรง
เกียรติ คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่านค่ะ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน
๒๕๖๔ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรวม
กลุ่มพื้นที่ในการบริหารจัดการมูลฝอยรวมชุมชน โดยมีเจ้าภาพหลักเป็นเทศบาลตำบลท่าแร่
เป็นการรวมกลุ่มในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารขยะ
โดยเทศบาลตำบลท่าแร่เป็นเจ้าภาพหลักในการที่จะจัดทำเป็นโครงการเดาเผาขยะขนาดใหญ่
คล้ายกับเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งจะเป็นการรวมกลุ่มกันก่อน ภายในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรามีบันทึกข้อตกลงเพื่อนำขยะไปเผาที่เทศบาลตำบลท่าแร่ เป็นการร่วมมือกัน
เพื่อให้มีงบประมาณมาลงที่เทศบาลตำบลท่าแร่ จังหวัดจะเป็นที่เลี้ยงในการดำเนินการ โครงการนี้
เป็นโครงการที่จัดทำมานานแล้ว รวมกลุ่ม Cluster ในอำเภอเมืองสกลนคร ที่มีท่าแร่เป็น
Cluster หลัก ที่จะประสานความร่วมมือต่างๆ โครงการนี้จัดทำขึ้น โดยจังหวัดสะอาดมีนโยบายให้
ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการร่วมมือเป็นกลุ่มหลัก โดยใช้ขยะมาแปรสภาพเป็นพลังงาน
สะอาด คือ เป็นพลังงานไฟฟ้า แจกจ่ายใช้ในจังหวัดสกลนคร หากโครงการนี้ได้งบประมาณ
หน่วยงานจะประชุมชี้แจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใน Cluster เดียวกัน อีกครั้งค่ะ
หลักๆเป็นการขอความเห็นชอบจากสภา เพื่อร่วมมือเป็นกลุ่ม Cluster ที่จะสนับสนุนให้มี
โครงการจัดทำเดาเผาขยะ โดยหลักการ ไม่มีมลพิษ เป็นโครงการคล้ายกับเดาเผาที่เป็นพลังงาน
สะอาด ไม่มีกลิ่น คล้ายกับเทศบาลนครขอนแก่น นำเรียนสภา เพื่อโปรดพิจารณาเบื้องต้น
ขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ สำหรับเจ้าภาพหลักเป็นเทศบาลตำบลท่าแร่จัดการขยะมูลฝอย สมาชิกสภา ท่านใดมี
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอย่างไร ขอเชิญครับ

นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ
เป็นความพยายามอย่างยิ่งยวด สำหรับเรื่องเดาเผาขยะ การโฆษณาขายสินค้าในช่วงแรกดี แต่ว่า
ระยะยาวจะก่อให้เกิดปัญหามลพิษหรือไม่ ถ้าเป็นโครงการของรัฐ เป็นนโยบายของรัฐ ซึ่งความ
เป็นจริงนั้นการที่เราจะไปทำบันทึกข้อตกลง MOU เรื่องต่างๆ เหล่านั้น ข้อเท็จจริงที่ทำมาอย่าง
น้อยต้องเป็นหนังสือให้สภา เพราะต้องการให้สภาให้ความเห็นชอบ ฉะนั้นหนังสือสั่งการหรือ
อะไรต่างๆ เป็นระเบียบก็ไม่เห็น มีเฉพาะรายงานด้วยวาจาต่อสภา ซึ่งหากคิดถึงประโยชน์แล้ว
ก็ยังไม่เห็นเหตุผลเพียงพอที่จะยอมรับในส่วนนี้ได้ ยกตัวอย่าง เช่น วันนั้นการจัดทำข้อตกลงกับ
เทศบาลตำบลท่าแร่ ขอสอบถามว่าท่าแร่ได้ทำประชาคมในพื้นที่เขาแล้วหรือไม่ว่าจะรับ
โครงการนี้เข้าไป เพื่อมาทำเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องเก่า หลายพื้นที่ ที่
ดำเนินการ ฉะนั้นการที่จะตัดสินใจอย่างไรนั้น ท่าแร่ได้ทำประชาคมรองรับโครงการแล้วหรือไม่
ประชาชนรับรองพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งเผาขยะหรือยัง หลังจากที่โครงการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรา
ต้องนำขยะไปให้ คือเป็นบริษัทย่อยที่จะนำขยะไปเผาที่ท่าแร่ใช่หรือไม่ หากเป็นลักษณะเดียวกัน
มีท้องถิ่นไหนบ้างที่ไปร่วมทำข้อตกลงความร่วมมือนี้ ควรมีรายละเอียดเพื่อให้สภาแห่งนี้ได้
พิจารณาให้รอบคอบมากกว่านี้ ไม่ใช่ว่าสุกเอาเผากิน รับๆไป ขออนุญาตเอ่ยนามในสมัย

สำเนาถูกต้อง

Ww

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

นายประสิทธิ์ชัย คำชมภู สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ผมขอเสนอให้จัดทำป้ายห้ามทิ้งขยะ ประมาณ ๒-๓ ป้ายครับ

ประธานสภา ท่านประสิทธิ์ชัยเคยกล่าวว่า ถนนเส้นไปเรือนจำมีการทิ้งขยะเป็นประจำ ฝากผู้บริหารได้หา
แนวทางแก้ไขปัญหานี้ด้วยครับ

นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรสุรย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านคะ ตามที่สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ เสนอขอป้ายห้ามทิ้งขยะ จะรับไว้พิจารณา ท่านจะนำไปติด
จุดไหนบ้างคะ

นายประสิทธิ์ชัย คำชมภู สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ป้ายจะนำไปติดบริเวณถนนเส้นนาแกไปเรือนจำครับ

นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ตามที่รองปลัดไปร่วมประชุมในเรื่องนี้ ไม่ได้บอกว่าทางเทศบาลตำบลท่าแร่ได้ประชาคมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว การกำจัดขยะต้องใช้ขยะหลายพันตันจึงจะสามารถผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้
เราจะทิ้งหรือไม่ทิ้งขยะก็ได้ ฉะนั้นหากเราไม่มีความพร้อมเรื่องงบประมาณในการกำจัดขยะ
อยากให้คุยกันหลายๆครั้ง ถ้าเรามีขยะอย่าลืมนำมาทิ้งขยะ เราจะเอาแบบไหน งบประมาณใน
การจัดซื้อจัดหา แต่รายจ่ายประจำในการจ้างคนประจำรถอย่างน้อย ๓ คน ค่าตอบแทนคนละ
๘,๐๐๐ บาทต่อเดือน รวม ๒๗,๐๐๐ บาทต่อเดือน เป็นรายจ่ายต่อเนื่อง เราต้องพิจารณา
รายจ่ายของเราในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเรายังไม่เพียงพอ เรื่องการจัดการขยะเรายัง
สามารถกำจัดได้เอง บางหมู่บ้านติดป้ายห้ามทิ้งขยะก็ยังไม่ทิ้งเหมือนเดิม หลังจากที่ได้รับฟัง
คำชี้แจงจากรองปลัดเป็นที่เข้าใจแล้วว่าเทศบาลตำบลท่าแร่ได้ทำประชาคมเป็นที่เรียบร้อย เราก็
พิจารณาว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่ เนื่องจากเราจะทิ้งหรือไม่ทิ้งก็ได้ แต่ถ้าเราไม่ทำ MOU
ร่วมกับเขาแล้ว เราก็จะไม่สามารถนำขยะไปทิ้งได้ ขอขอบคุณครับ

นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ผมขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหการทิ้งขยะว่าให้มีมาตรการ หากพบเห็นคนทิ้งขยะให้มี
การเสียค่าปรับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา สมาชิกสภา ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

ที่ประชุม ไม่มี

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภา ๕.๒ ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เพื่อเข้าทำประโยชน์
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ขอเชิญผู้บริหารครับ

นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรสุรย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านคะ ข้อ ๕.๒ ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เพื่อเข้าทำ
ประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามที่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด มหาชน ได้มีหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟพิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าทำ
ประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น ทั้งนี้ เมื่อบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด

สำเนาถูกต้อง

WN

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

มหาชน ได้รับการอนุญาตจากกรมป่าไม้แล้ว บริษัทจะเข้าปรับปรุงสัญญาเอกสาร เพื่อให้สัญญาครอบคลุมพื้นที่สำหรับการให้บริการประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป ส่วนรายละเอียดจะให้ท่านปลัดชี้แจงเพิ่มเติม ขอเชิญค่ะ

นายไพโรจน์ พลธิราช เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ตามที่หนังสือของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด มหาชน แจ้งมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นกฎหมายใหม่ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดว่า กรณีบริษัท โทรคมนาคมที่มีเสาสัญญาณตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใด ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากท้องถิ่นนั้นก่อน ในการดำเนินการปล่อยสัญญาเอกสารทางบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด มหาชน จึงมีหนังสือมายังท้องถิ่นทุกที่ในประเทศไทย เพื่อขอความเห็นชอบในการที่จะดำเนินการปล่อยสัญญาดังกล่าว ต่อไป นำเรียนต่อสภาฯ เพื่อให้ความเห็นชอบในการดำเนินการของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด มหาชน ในโอกาสนี้ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็น ขอเชิญครับ

นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ เกี่ยวกับเรื่องบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด มหาชน อยากขอให้ท่านใดที่มีความรู้ได้ขยายความเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ก่อนที่สภาฯ จะให้ความเห็นชอบครับ

นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ การที่บริษัทจะเข้ามาทำประโยชน์ในตำบลของเรานั้น ก็เป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ รายละเอียดยังไม่ชัดเจน อยากศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนครับ

นายฝ่าย บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๖ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ พื้นที่ตำบลดงมะไฟส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่สาธารณะ ส่วนใหญ่มีคลื่นสัญญาณน้อย ที่ไอทีถึงแม้จะเป็นของรัฐก็มีเอกชนร่วมด้วย ผมคิดว่าควรศึกษารายละเอียดก่อนครับ

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

ที่ประชุม ไม่มี

มติที่ประชุม เห็นชอบ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๑๐ เสียง

งดออกเสียง ๒ เสียง

ประธานสภาฯ ๕.๓ การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ขอเชิญผู้บริหารครับ

นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรีสุรย์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ข้อ ๕.๓ การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟเพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน ๓ คน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

เพื่อพิจารณาต่อไป คำแถลงญัตติ ประกอบญัตติ นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

สำเนาถูกต้อง

WW

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น เรียง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

หลักการ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ที่ ๓๑๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม
๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ประกอบด้วย
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน
เป็นกรรมการ สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคนเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคนเป็นกรรมการ ผู้แทนภาคราชการและ/
หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็นกรรมการ ผู้แทน
ประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคนเป็น
กรรมการ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้าส่วนการ
บริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ นั้น แต่เนื่องจากคณะกรรมการที่มาจาก
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้หมดวาระเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ประกอบกับผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงมะไฟได้รับการเลือกตั้งและได้เข้าปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์
๒๕๖๕ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงมะไฟ จำนวน ๓ คน เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

เหตุผล ๑. เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความคล่องตัว และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ระเบียบกฎหมายที่ใช้ประกอบในการพิจารณา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------|
| (๑) ผู้บริหารท้องถิ่น | ประธานกรรมการ |
| (๒) รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน | กรรมการ |
| (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน | กรรมการ |
| (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน | กรรมการ |
| (๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน | กรรมการ |
| (๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น
คัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน | กรรมการ |

(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน

กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือก
อีกได้ ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟพิจารณาต่อไปค่ะ

ประธานสภา ทานปลัดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ

นายไพโรจน์ พลธิราช เลขานุการสภา เรียงท่านประธานสภาที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ การเลือกคณะกรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

นายอดิศักดิ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ผมขอรับรอง นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ ครับ

นายประवाल เดชพันนา รองประธานสภา เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ผมขอเสนอ นายฝ่าย บาลวงศ์ษา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดงมะไฟ คนที่ ๒ ครับ

ประธานสภา ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ

นายอดิศักดิ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ผมขอรับรอง นายฝ่าย บาลวงศ์ษา ครับ

นายสุรศักดิ์ บาลวงศ์ษา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ผมขอรับรอง นายฝ่าย บาลวงศ์ษา ครับ

นายสุริยิตี ดงจำปา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ผมขอเสนอ นายอดิศักดิ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดงมะไฟ คนที่ ๓ ครับ

ประธานสภา ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ

นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ผมขอรับรอง นายอดิศักดิ์ พิมพ์ภูคำ ตามที่นายสุริยิตี ดงจำปา เสนอครับ

นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ผมขอรับรอง นายอดิศักดิ์ พิมพ์ภูคำ ตามที่นายสุริยิตี ดงจำปา เสนอครับ

ประธานสภา สมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอสมาชิกสภา ท่านอื่นเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลดงมะไฟ หรือไม่ ครับ

ที่ประชุม ไม่มี

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภา ๕.๔ การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟเพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ขอเชิญผู้บริหารครับ

นางสาวสุภาวดี ตรีภูธรสุรย์ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านค่ะ ข้อ ๕.๔ การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟเพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ข้าพเจ้า
ขอเสนอผู้ติดต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟเพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
จำนวน ๓ คน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอได้โปรดนำเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เพื่อพิจารณาต่อไป คำแถลงญัตติ ประกอบ
ญัตตินายกององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ดงมะไฟสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง พิจารณา
คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ หลักการ_ตามคำสั่งองค์การบริหาร

สำเนาถูกต้อง

WW

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ส่วนตำบลดงมะไฟ ที่ ๓๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ นั้น แต่เนื่องจากคณะกรรมการที่มาจากสมาชิกสภาท้องถิ่นได้หมดวาระเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ประกอบกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟได้รับการเลือกตั้งและได้เข้าปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ จำนวน ๓ คน เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เหตุผล ๑. เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความคล่องตัว และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ระเบียบกฎหมายที่ใช้ประกอบในการพิจารณา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟพิจารณาต่อไปค่ะ

ประธานสภาฯ ท่านปลัดจะชี้แจงเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

นายไพโรจน์ พลธิราช เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

สำเนาถูกต้อง

หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๘ เช่นเดียวกับการเลือกประธานสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคน มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่คุณเห็นว่าสมควร การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน เช่นเดียวกับการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เลือกจำนวน ๓ คน สมาชิกสภาฯ

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ท่านใดจะเสนอชื่อขอเชิญครับ

นายสุริยัติ ดงจำปา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ผมขอเสนอ นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ คนที่ ๑ ครับ

ประธานสภา ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ

นางสาวบุญเลิศ วงศ์บาตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ดิฉันขอรับรองนายวิชัย หาศิริ ตามที่นายสุริยัติ ดงจำปา เสนอครับ

นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ผมขอรับรอง นายวิชัย หาศิริ ตามที่นายสุริยัติ ดงจำปา เสนอครับ

นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ผมขอเสนอ นายสุริยัติ ดงจำปา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ คนที่ ๒ ครับ

ประธานสภา ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ

นายประवाल เดชพันนา รองประธานสภา เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ผมขอรับรอง นายสุริยัติ ดงจำปา ตามที่นายวิชัย หาศิริ เสนอครับ

นายฝ่าย บาลวงศ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ผมขอรับรอง นายสุริยัติ ดงจำปา ตามที่นายวิชัย หาศิริ เสนอครับ

นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ผมขอเสนอ นางสาวบุญเลิศ วงศ์บาตร สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ คนที่ ๓ ครับ

ประธานสภา ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ

นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผม
ขอรับรอง นางสาวบุญเลิศ วงศ์บาตร ตามที่นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ เสนอครับ

นายอดิศักดิ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ผมขอรับรอง นางสาวบุญเลิศ วงศ์บาตร ตามที่นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ เสนอครับ

ประธานสภา สมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาท่านอื่นเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ หรือไม่ ครับ

ที่ประชุม ไม่มี

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภา ๕.๕ การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมสภา ขอเชิญเลขานุการสภา ครับ

นายไพโรจน์ พลธิราช เลขานุการสภา เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

สำเนาถูกต้อง

WW

หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่
๒ พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๘ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒
ประเภท คือ (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคล

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ข้อ ๑๐๔
 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ใน
 กิจการสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔
 สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสามัญ ประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

(๔) คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร นำเสนอต่อที่ประชุมสภาในวัน
 เพื่อให้สมาชิกสภาพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลงมติเพื่อร่วม
 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา จำนวนสามถึงเจ็ดคนครับ

นายพิทักษ์ พิมพภูคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคราฟ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
 ตามที่เลขานุการสภาชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบอำนาจหน้าที่ จึงขอสรุปว่าคณะกรรมการชุดต่างๆ
 นั้น ที่สภาแต่งตั้งอยากให้หนังสือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ที่ผ่านมามีเลือกจำนวนเจ็ดคน สะดวกในการเซ็น
 เอกสาร ผมเห็นควรว่าให้มีคณะกรรมการจำนวนสามคนขอบคุณครับ

ประธานสภา ผมจะให้สมาชิกสภา เสนอว่าจะให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา จำนวนกี่คน
 ครับ

นายพิทักษ์ พิมพภูคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคราฟ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
 ผมขอเสนอสามคนครับ

ประธานสภา ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ

นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคราฟ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
 ผมขอรับรองตามที่นายพิทักษ์ พิมพภูคำ เสนอครับ

นายอดิศักดิ์ พิมพภูคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ เรียนท่านประธานสภาที่เคราฟ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
 ผมขอรับรองตามที่นายพิทักษ์ พิมพภูคำ เสนอครับ

ประธานสภา สมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น ขอเชิญครับ

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภา การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลงมติเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ
 รายงานการประชุมสภา ที่ประชุมเห็นสมควรให้มีจำนวนสามคน ต่อไปจะให้สมาชิกสภา
 เสนอชื่อและผู้รับรองสองคน ขอเชิญครับ

นายสุริยดี ดงจำปา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ เรียนท่านประธานสภาที่เคราฟ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
 ผมขอเสนอ นางสาวอุทุมพร หาดทวยการ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ เป็นคณะกรรมการตรวจ
 รายงานการประชุมสภา คนที่ ๑ ครับ

ประธานสภา ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ

นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคราฟ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
 ผมขอรับรองนางสาวอุทุมพร หาดทวยการเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ครับ

นายประवाल เดชพันนา รองประธานสภา เรียนท่านประธานสภาที่เคราฟ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ

ผมขอรับรองนางสาวอุทุมพร หาดทวยการ ครับ

นายพิทักษ์ พิมพภูคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคราฟ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ

สำเนาถูกต้อง

WW

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลงมติ

สแกนด้วย CamScanner

ผมขอเสนอ นายประสิทธิ์ชัย คำชมภู สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา คนที่ ๒ ครับ

ประธานสภา ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ

นายประवाल เดชพันนา รองประธานสภา เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ

ผมขอรับรองนายประสิทธิ์ชัย คำชมภู ครับ

นายสุรศักดิ์ บาลวงศ์ษา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ

ผมขอรับรองนายประสิทธิ์ชัย คำชมภู ครับ

นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ

ผมขอเสนอ นายสุรศักดิ์ บาลวงศ์ษา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา คนที่ ๓ ครับ

ประธานสภา ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ

นายประवाल เดชพันนา รองประธานสภา เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ

ผมขอรับรองนายสุรศักดิ์ บาลวงศ์ษา ครับ

นายฝ้าย บาลวงศ์ษา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ

ผมขอรับรอง นายสุรศักดิ์ บาลวงศ์ษา เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ครับ

ประธานสภา สมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอสมาชิกสภา ท่านอื่นเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาหรือไม่ ครับ

ที่ประชุม ไม่มี

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภา ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานสภา มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ

นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ

ผมขอขอบคุณนายกที่ลงพื้นที่ไปดูหนองแวง เพื่อหาวิธีจัดการแหล่งน้ำที่บ้านโนนสมบูรณ์ เพราะน้ำขุ่นมาก ผมและผู้ใหญ่บ้านได้ปรึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหา ถ้ามีโครงการก็อยากขุดลอกหนองน้ำทั้งหมดจะได้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค ขอฝากไว้พิจารณาในเบื้องต้นขอบคุณครับ

นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ

สำหรับในวาระอื่นๆ ผมขอสนับสนุนในเรื่องที่ท่านวิชัย หาศิริได้อภิปราย สืบเนื่องจากในปี

ภัยแล้งมาแต่ต้นปี ผมคิดว่าไม่ใช่แต่เฉพาะบ้านนาแกกับโนนสมบูรณ์เท่านั้น ที่จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เรียนสอบถามไปยังผู้บริหารว่าท่านได้กำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างไรบ้าง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภัยแล้งมีกฎหมายข้อใดบ้างที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอีกเรื่องเกี่ยวกับการนับองค์ประชุม การลงมติ ทุกๆครั้ง ผมไม่เห็นด้วยตามที่ทางเลขานุการสภา อ่านว่า ผู้ให้ความเห็นชอบก็คน งดออกเสียงก็คน สภาระดับประเทศจะไม่ยกมือ มีอย่างเดียวกับประธานสภาจะเป็นผู้ตัดสินให้ความเห็นชอบเป็นคนสุดท้ายกรณี

สำเนาถูกต้อง

Ww

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

คะแนนเสียงเท่ากัน ที่ว่างดออกเสียงหนึ่งเสียงผมว่าไม่ใช่ ผมอยากให้เปลี่ยนแปลงในการลงมติ ผมเห็นด้วยกับท่านวิชัยเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งอยากให้พิจารณาอย่างจริงจัง ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ผมขอสอบถามผู้บริหาร เรื่องน้ำอุปโภคบริโภคของหมู่ที่ ๑๐ และเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขอเชิญผู้บริหารครับ

นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรสุรย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขออนุญาตแจ้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ ให้ท่านได้ทราบแนวทางเบื้องต้นก่อน หลังจากที่ได้ลงพื้นที่ร่วมกับท่านวิชัย หาวิธี ในเบื้องต้นเราได้ประสานรถแบคโฮมาช่วยงานภัยแล้งที่หมู่ ๔ เมื่อเสร็จจากนั้นก็ขอให้มาช่วยหมู่ ๑๐ เพื่อใช้รถแบคโฮมาช่วยเปิดทางน้ำ ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวค่อยปรึกษาหารืออีกครั้งค่ะ

นายประवाल เดชพินนา รองประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอสอบถามเรื่องเงินจ่ายขาดเงินสะสม ผ่านการประชาคมและกันเงินไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ดำเนินการ ผ่าประธานสภาฯผ่านไปยังผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามด้วย ขอขอบคุณครับ

นายไพโรจน์ พลธิราช เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟชุดที่แล้วได้มีมติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไปแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการนั้น สืบเนื่องจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว พบและมีข้อห่วงกังวลว่า ๑.โครงการได้มีการสำรวจปริมาณงานในพื้นที่ว่ามีความชำรุดเสียหาย กว้าง ยาว ลึก เท่าไรหรือไม่ หรือเพียงแต่หาข้อมูลอ้างอิงจากอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ๒.การประชาคมโครงการจ่ายขาดเงินสะสมนั้นมีการประชาคมจริงหรือไม่ ผมจึงขอปรึกษาหารือกับผู้บริหารอีกครั้งก่อนว่า จะมีข้อสรุปอย่างไรครับ

นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ประเด็นจ่ายขาดเงินสะสม การดำเนินการในทุกเรื่องได้ดำเนินการก่อนที่จะมีการประกาศให้สมาชิกสภาฯ ยุติการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการประชาคม การเสนอโครงการ ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจเต็มทุกกรณี พอถึงขั้นตอนสุดท้ายการทำประชาคมได้นำรายชื่อเก่าๆ ซึ่งไม่ได้มีการประชาคมโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จริ่งมาแนบส่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาฯ ซึ่งเป็นการดำเนินการในสมัยผู้บริหารชุดที่ผ่านมา ทราบว่าได้มีการดำเนินการแบบนี้มาตลอด ฉะนั้นโครงการที่เสนอมานี้เพื่อขอรับงบประมาณเงินจ่ายขาดเงินสะสมทุกๆครั้ง ทุกๆผู้บริหาร ถ้าว่าปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกแทนนายกทรัพย์สินที่เสียชีวิตไปแล้วไม่มีอำนาจเต็ม โครงการที่ผ่านมามีอำนาจเต็มไปได้อย่างไร มีผู้คัดค้านว่ารูปแบบผิด ไม่เป็นปัจจุบัน เป็นประโยชน์ต่อการหาเสียง ประชาคมไม่เป็นปัจจุบัน โครงการที่ผ่านการเห็นชอบจากสภาฯแล้ว ทำไมถึงต้องทำประชาคมใหม่ ก็เพราะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติห่วงกังวลมา ให้ผู้ใหญ่บ้านรับรองการประชาคมแต่ละหมู่บ้านว่าประชาชนมีความต้องการโครงการจริงหรือไม่ ผ่าผู้บริหารพิจารณางบประมาณมีอยู่แล้ว อยากให้รีบดำเนินการครับ

สำเนาถูกต้อง

นายฝ่าย บาลวงค์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๖ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอเสนอแนะถนนเส้นทางโพนก้างปลา-ดงมะไฟ อยากให้ปรับปรุงเส้นทางตรงจุดที่เป็นอันตราย ช่วงที่เป็นลูกระนาดชะลอความเร็วของรถอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ มีหลายจุด เช่น บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงมะไฟ ถนนสายทางเข้าบ้านโนนสมบูรณ์

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

- ฝากผู้บริหารปรับปรุงแก้ไขด้วย ขอขอบคุณครับ
- ประธานสภา นายมีข้อชี้แจงอย่างไรบ้าง ขอเชิญครับ
- นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรีสุรย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ สำหรับถนนที่ทางสมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ กล่าวมานั้น นายก็ได้หารือกับทางกองช่าง ได้ทราบว่ากองช่างได้ของงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไปแล้วสำหรับเส้นทางดังกล่าว นายจะไปอบรมที่จังหวัดนครพนมจะติดตามสอบถามจากผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้รับความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ
- นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอเสนอแนะเกี่ยวกับบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับตำบลดงมะไฟ ยกตัวอย่าง บ้านดงขวาง ขอเอย่ยน นายเอกพันธ์ บาลวงศ์ษา ได้รับเหรียญทองกีฬายิงปืนระดับชาติ อยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟมอบเกียรติบัตรลงนามโดยนายกเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับตำบลของเราในโอกาสต่างๆ ต่อไป ขอฝากด้วยครับ
- ประธานสภา เป็นความคิดที่ดีเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาในตำบลของเรา ท่านนายกมีความคิดเห็นอย่างไรครับ
- นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรีสุรย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ จะมีการประชุมการจัดงานแข่งขันกีฬา จะนำเรื่องนี้เข้าเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ผลการประชุมของคณะกรรมการเป็นประการใด จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งค่ะ
- ประธานสภา มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ
- ที่ประชุม ไม่มี
- ประธานสภา ขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๕ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายไพโรจน์ พลธิราช)
เลขานุการสภา อบต.

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายศุภกิจ วงศ์เตชะ)
ประธานสภา อบต.

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นางสาวอุทุมพร หาดทวยการ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑

สำเนาถูกต้อง

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ลงชื่อ.....ประสิทธิ์ชัย.....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายประสิทธิ์ชัย คำชมภู)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔

ลงชื่อ.....สุรศักดิ์.....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสุรศักดิ์ บาลวงศ์ษา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓

สำเนาถูกต้อง



(นายไพโรจน์ พลธิราช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ได้ผ่านการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

ลงชื่อ



(นายศุภกิจ วงศ์เตชะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

สำเนาถูกต้อง



(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ